

โครงการ/การดำเนินการ: โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ศธ 4334-66-0010)

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

สถานะ

อนุมัติแล้ว

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเลือก	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม └ ประเด็น └ 1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ └ 1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม └ เป้าหมาย └ 1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเลือก	สร้างโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบและนอกระบบตามสิทธิที่กำหนดไว้

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมาย	คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น	เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในสังคมไทย ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย

แผนย่อย	แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
แนวทางการพัฒนา	2) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
เป้าหมาย	มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย	สนับสนุนให้เข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจำเป็น และให้โอกาสสำเร็จการศึกษาและพัฒนาได้เต็มศักยภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย

องค์ประกอบ	การบริการขั้นพื้นฐาน (v2_170201V03)
------------	-------------------------------------

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ	
ปัจจัย	ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (v2_170201V03F01)
M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ	
แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	<ul style="list-style-type: none"> └ หมายความว่าไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม └ เป้าหมายระดับมหุ้ดหมายคนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต └ เป้าหมายหลักของแผน 13 การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่
แผนความมั่นคงแห่งชาติ	
สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมาย SDGs	
เป้าหมายหลัก SDGs (Goals)	เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายย่อย SDGs (Targets)	<ul style="list-style-type: none"> • เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 (SDG1002)
แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560	
แผนปฏิบัติราชการรายปี	แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ04006-66-0001)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี	
แผนปฏิบัติการด้าน	
แผนพัฒนาภาค	
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น	
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก	<ul style="list-style-type: none"> ✔ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	<ul style="list-style-type: none"> ✔ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/ 2559 เรื่องได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> • 1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เรื่อง แนวทางและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 • 2. มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ขอบรับการสนับสนุนงบประมาณค่าหนังสือเรียน และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน • 3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เรื่อง รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ส่วนเพิ่ม (Top Up) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	

2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

ลักษณะการดำเนินงาน	โครงการ
ภายใต้แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ/การดำเนินงาน	โครงการที่ใช้งบประมาณ
วิธีการดำเนินงาน	ดำเนินการเอง
รหัส GFMS ของโครงการ	
รหัส New GFMS Thai (20 หลัก) ของโครงการ	20004420022004100311

ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

คำนำหน้าชื่อ	นาย
ชื่อ	เจริญชัย
นามสกุล	กิตติพิรเดช
อีเมล (หน่วยงาน)	saraban@sesalpglpn.go.th
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)	
โทรศัพท์	08-1594-4338
โทรสาร	054-010791


ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ	นางสาว
ชื่อ	สุดากานต์
นามสกุล	ไชยรุ่งเรือง
อีเมล (หน่วยงาน)	saraban@sesalpglpn.go.th
อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง)	macc_sudakan@hotmail.com
โทรศัพท์	086-6549706
โทรสาร	054-010791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน

<p>หลักการและเหตุผล</p>	<p>รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสาระสำคัญในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา โดยมาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา สิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และ บัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายว่า ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ในส่วนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติมได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับ มาตรา 14 บัญญัติว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ตามควรแก่กรณีดังต่อไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคล ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด (3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่ กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่าการจัดการศึกษาไม่เก็บ ค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 15ปีสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา และความเป็นธรรมในสังคมแก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ได้ยืนยันแนวทางการจัดให้บุคคล ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 15 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพัฒนาต่อไป ด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการ ตามกฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคงและเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุน ได้อย่างต่อเนื่อง และได้ให้ความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15ปี การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทาง สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี และ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีหมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือ เทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย นอกจากนี้ ได้กำหนดความหมายของคำว่า การศึกษาพิเศษ หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่บุคคล ซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และ อาศัยเทคนิคต่างๆในการสอนตามลักษณะความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล และ การศึกษาสงเคราะห์ หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกฤตเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย ทั้งนี้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 ได้กำหนดแนวทาง การดำเนินงานให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเตรียมการ เพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลและพัฒนาทางร่างกาย จิตใจวินัยอารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีให้มีมาตรฐานและ คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้รัฐมนตรีว่า การกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรีกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีเพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2)ค่าหนังสือเรียน (3)ค่าอุปกรณ์การเรียน (4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ (6)ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และข้อ 6 ให้อัตราค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีตามข้อ 3 โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปีเพื่อดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลำดับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับ การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่ง การปรับเพิ่มเป็น 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ใช้อัตราดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย ต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยใช้ผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ การปรับเพิ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ผลการวิจัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมหารือเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพิ่มเป็น 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน</p>
<p>วัตถุประสงค์</p>	<p>เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>เป้าหมาย</p>	

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน	
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 31,322 คน จำแนกได้ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16,765 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,532 คน (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565) 2. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จำนวน 29,870 คน โดยประมาณการ จำแนกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16,115 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13,755 คน 3. จำนวนนักเรียน จำแนกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนปกติ (จำนวน 45 โรงเรียน) 31,322 คน
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลที่คาดว่าจะเกิด	1. นักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 2. นักเรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครองครูคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์	นักเรียนในสังกัดสพม.ลพลพ ทุกคน
พื้นที่การดำเนินการ	
พิกัดพื้นที่การดำเนินการ	
ประเภทพื้นที่ดำเนินการ	ดำเนินการรายพื้นที่
รายละเอียดพื้นที่ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> L จังหวัดลำปาง L จังหวัดลำพูน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน	
วันที่เริ่มต้นโครงการ	ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ	กันยายน พ.ศ. 2566
ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2566

4. กิจกรรม

กิจกรรม	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566		
	ปีงบประมาณ 2566			
	Q 1	Q 2	Q 3	
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1	แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1			
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2		แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2		
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3			แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 3	
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 4				แจ้งจัดสร

5. งบประมาณ

แหล่งเงิน

งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง	245,587,071 บาท	
งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น	ที่มาของงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ
	ไม่มีข้อมูล	0 บาท
งบประมาณที่ได้รับจากจังหวัด	0 บาท	
เงินรายได้ของหน่วยงาน	0 บาท	
เงินกู้ภายในประเทศ	0 บาท	
เงินกู้จากต่างประเทศ	0 บาท	
งบประมาณจากแหล่งอื่น	ที่มาของงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ
	ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น	
รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด	245,587,071 บาท	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2566 ถึงปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2566	จำนวนงบประมาณ
	ไตรมาสที่ 1	55,700,030 บาท
	ไตรมาสที่ 2	4,481,400 บาท
	ไตรมาสที่ 3	128,291,268.7 บาท
	ไตรมาสที่ 4	57,114,372.3 บาท
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด	245,587,071 บาท	

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 31,322 คน จำแนกได้ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16,765 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,532 คน (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565) 2. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จำนวน 29,870 คน โดยประมาณการ จำแนกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16,115 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13,755 คน 3. จำนวนนักเรียน จำแนกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนปกติ (จำนวน 45 โรงเรียน) 31,322 คน
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมตามแผนงาน	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="579 1115 1234 1190"> กิจกรรมหลักที่ 1 </td> <td data-bbox="1243 1115 1906 1190"> ความก้าวหน้า </td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1202 1234 1276"> แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1 </td> <td data-bbox="1243 1202 1906 1276"> แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1 </td> </tr> </table>	กิจกรรมหลักที่ 1	ความก้าวหน้า	แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1	แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 1	ความก้าวหน้า				
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1	แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1				

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ส่งผลต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ส่งผลต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ส่งผลต่อเป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ		
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม ↳ เป้าหมายระดับมหุ้ดหมายคนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ↳ เป้าหมายหลักของแผน 13 การพัฒนาคน สำหรับโลกยุคใหม่	ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ส่งผลต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายระดับมหุ้ดหมาย "คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต" เป้าหมายหลักของแผน 13 "การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่"
แผนความมั่นคงแห่งชาติ		

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566	
จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย	55,700,030
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	55,700,030
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ	
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำปีงบประมาณ 2566	
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ดังนี้ 1. งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (40,009,143 บาท) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการพื้นฐาน 3 รายการ ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 70% ของนักเรียนทั้งหมด จำนวน 20,784 คน งบประมาณ 40,009,143 บาท สำหรับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก จำนวน 5 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 11,001 คน สพฐ. เป็นผู้โอนเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียน จำนวน 18,063,234 บาท ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แจ้งให้โรงเรียนทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 2. งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (15,158,887 บาท) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการพื้นฐาน 3 รายการ ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 30% ของนักเรียนทั้งหมด จำนวน 20,659 คน สำหรับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน นักเรียน 10,683 สพฐ. เป็นผู้โอนเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียน งบประมาณ 8,155,755 บาท 3. งบเงินอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) (532,000 บาท) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) จำนวน 133 คน งบประมาณรวม 532,000 บาท
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	-
ข้อเสนอแนะ	-

M.6 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566	
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 31,322 คน จำแนกได้ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16,765 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,532 คน (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565) 2. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จำนวน 29,870 คน โดยประมาณการ จำแนกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16,115 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13,755 คน 3. จำนวนนักเรียน จำแนกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนปกติ (จำนวน 45 โรงเรียน) 31,322 คน
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครองครูคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมตามแผนงาน	กิจกรรมหลักที่ 1	ความก้าวหน้า
	แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2	แจ้งจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น คือ นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย คือ มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที่ 3 แผนการทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ					
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	<table border="1"> <tr> <td>แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13</td> <td>ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td> <p>หมุดหมายไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> └ เป้าหมายระดับหมุดหมายคนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต └ เป้าหมายหลักของแผน 13 การพัฒนาคน สำหรับโลกยุคใหม่ </td> <td> <p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 คือ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครองครูคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> </td> </tr> </table>	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย	<p>หมุดหมายไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> └ เป้าหมายระดับหมุดหมายคนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต └ เป้าหมายหลักของแผน 13 การพัฒนาคน สำหรับโลกยุคใหม่ 	<p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 คือ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครองครูคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย				
<p>หมุดหมายไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> └ เป้าหมายระดับหมุดหมายคนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต └ เป้าหมายหลักของแผน 13 การพัฒนาคน สำหรับโลกยุคใหม่ 	<p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 คือ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครองครูคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>				
แผนความมั่นคงแห่งชาติ					

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย	4,481,400
จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	51,555,977
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	<i>ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ</i>
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ	หมายเหตุ 1. แผนการใช้จ่ายเงินตามที่ระบุใน eMENSCR จำนวนเงิน 4,481,400 บาท 2. ผลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและแจ้งจัดสรรไปจริง จำนวนเงิน 51,555,977.00 บาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 (70%) 3. แผนการใช้จ่ายเงินที่ระบุด้วยยอดเงิน 4,481,400 บาท เป็นยอดเงินที่ รร. พึงได้รับ แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 มีเงินคงค้างอยู่ที่โรงเรียนจึงนำมาหักกลบลบกัน แล้วคงเหลือสุทธิจึงไม่เท่ากับ 4,481,400 บาท

ความก้าวหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินงาน	<p>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ดังนี้ 1.แจ้งจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ 1.1 โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก (อ้างอิงหนังสือที่ ศธ 04006/ว888 ลว. 9 มีนาคม 2566) 1.2 โรงเรียนในสังกัดที่ไม่เป็นหน่วยเบิก (อ้างอิงหนังสือที่ ศธ 04006/ว888 ลว. 9 มีนาคม 2566) ผลการดำเนินงาน - ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนได้รับจัดสรรงบประมาณรายการพื้นฐาน 5 รายการ ประกอบด้วย 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 70% ของนักเรียนทั้งหมด จำนวน 20,659 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) งบประมาณ 47,025,077 บาท สำหรับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก จำนวน 5 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 10,683 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) สพฐ. เป็นผู้โอนเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียน จำนวน 7,628,782 บาท โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการแจ้งจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 1.3 แจ้งจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่ดำเนินการจัดที่พักนอนให้แก่นักเรียนพักนอน (กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2565 ผลการดำเนินงาน - ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) จำนวนเงิน 520,00 บาท (เงินงบประมาณสุทธิหลังจากหักเงินคงค้างประจำปีภาคเรียนที่ 1/2565) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการแจ้งจัดสรรให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่ดำเนินการจัดที่พักนอนให้แก่นักเรียนประจำพักนอน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 133 คน 1.4 แจ้งจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษาในสังกัด กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2565 ผลการดำเนินงาน - ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวนเงินงบประมาณ 2,094,000 บาท สำหรับโรงเรียนปกติ และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก จำนวนเงินงบประมาณ 22,5000 บาท เพื่อแจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักเรียนยากจน ซึ่งมีจำนวนนักเรียนยากจนทั้งหมดทั้งหมด 1,566 คน 2. แจ้งจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก) ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ 2.1 โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก 2.2 โรงเรียนในสังกัดที่ไม่เป็นหน่วยเบิก ผลการดำเนินงาน - ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนพื้นที่ยากลำบาก จำนวนเงิน 2,035,700 บาท (เงินงบประมาณสุทธิหลังจากหักเงินคงค้างประจำปีภาคเรียนที่ 1/2565) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการแจ้งจัดสรรให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่ดำเนินการจัดที่พักนอนให้แก่ นักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก เพื่อใช้เป็นค่าอาหารในช่วงวันหยุดก่อนหลังเปิด - ปิดภาคเรียนและวันเปิดภาคเรียน โดยมีจำนวน 14 โรงเรียน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 305 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก จำนวน 1 โรงเรียน 3. รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ - โรงเรียนในสังกัดที่ดำเนินการจัดที่พักนอนให้แก่นักเรียนในพื้นที่ยากลำบากจำนวน 14 โรงเรียน ได้ดำเนินการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรวบรวมและรายงานต่อไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และนำไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในครั้งต่อไป</p>
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	-
ข้อเสนอแนะ	-

พิมพ์เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF

[กลับไปหน้าแสดงรายชื่อโครงการ](#)